
Sæl, 
 
Ég er að svara hér fyrir nýja aðstöðu úti við Egilshöll og aðalvöll þar.  Það  mun taka yfir núverandi 
útiaðstöðu við Egilshöll. 
Kostirnir eru, 
Allir æfa og keppa meira og minna á saman stað 
Mögulega betri nýting á stoðaðstöðu sem fleiri deildir gætu nýtt  
Styrkir félagsstarf og hverfisvitund 
Stutt í almenningssamgöngur 
Almenn hagkvæmni í rekstrinum 
Næg bílastæði 
Truflar íbúa lítið 
 
Þetta er orðið mjög aðkallandi mál, þar sem við erum búnir að vera á undanþágu hjá KSÍ og höfum 
ekki getað staðið alveg við það sem lagt hefur verið til grundvallar því að fá undanþágu 
 
Þú sendir mér línu um móttöku og ef það vantar frekari upplýsingar 
 
Svo eru auðvitað mál í annarri aðstöðu sem þurfa úrlausnar innan Egilshallar. 
Viltu fá þau líka. 
 
 

Með Fjölniskveðju, 
Virðing  – Heilbrigði – Samkennd - Metnaður 
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